



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ เริ่มจากถนนลูกรังเดิมข้างสหกรณ์การเกษตรอำเภอขามสะแกแสง ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้าง
ที่ดินนายสมโภชน์ อ้วนกลาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

ช่วงที่ ๒ เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านบุละกอ ไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนลูกรังเดิม ข้าง
บ้านเลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๒ บ้านนายสำเภา สุวรรณกลาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.
หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามสะแกแสง) และป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง) แบบเลขที่ -/๒๕๖๐ ราคากลางในการจ้างเหมาครั้งนี้
๓๖๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วน
ตำบล

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ตกลงราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของแต่ละโครงการ และต้องเป็นผลงานก่อสร้างในครั้งเดียวกัน ที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชื่อถือ

๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : E-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยผู้ค้าต้องยื่น “แบบแสดงการลงทะเบียน” พร้อมเอกสาร
ต่าง ๆ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อหรือผู้รับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างเองโดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้รับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้วซึ่งกรณีเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความผิดและความรับผิดชอบต่อการจัดการบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงไม่ได้

ผู้เสนอราคาติดต่อขอรับเอกสารจ้างเหมา ในวันที่ ๗ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างเหมาโครงการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khamsakasang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๘-๓๖๒๓ ต่อ ๑๒ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นางดอกไม้ พากกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง